

ĐHQGHN THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ BẬC THPT LÊN ĐẠI HỌC CHO CÁC TÀI NĂNG TRẺ

THEO ĐÓ, HỌC SINH KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THUỘC ĐHQGHN SẼ ĐƯỢC ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP, NUÔI DƯỠNG ĐAM MÊ KHOA HỌC, ĐỒNG THỜI SẼ ĐƯỢC HỌC ĐỂ TÍCH LŨY TÍN CHỈ MÔN HỌC NHẪM RÚT NGẮN THỜI GIAN HỌC ĐẠI HỌC.

🔒 BẢO AN

G iám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho biết: Trong quá trình phát triển, bên cạnh đạt được những thành tựu nổi bật trong đào tạo ở bậc đại học và sau đại học, ĐHQGHN cũng đã đạt được những thành tích xuất sắc trong đào tạo ở bậc THPT nhất là đào tạo học sinh hệ chuyên. Trong nhiều năm qua, học sinh khối THPT của ĐHQGHN đã giành được nhiều thành tích cao tại các đấu trường trí tuệ quốc tế.

Giám đốc Lê Quân nhấn mạnh, việc thay đổi mô hình đào tạo phổ thông năng khiếu của ĐHQGHN là rất quan trọng. Một trong những hướng đổi mới là phải định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh THPT hệ chuyên của ĐHQGHN bằng cách tư vấn, hỗ trợ học sinh học sớm một số học phần trong chương trình đào tạo đại học và ưu tiên xét tuyển các học sinh này khi các em có mong muốn tiếp tục học đại học ở ĐHQGHN.

Với mục tiêu tạo cơ hội cho người tài, có cơ hội phát triển, sớm đưa học sinh giỏi tiếp cận định hướng về chuyên môn với chuyên gia, giảng viên đại học, đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp, tiếp cận nghề nghiệp



phù hợp từ sớm; rút ngắn thời gian đào tạo đại học, tốt nghiệp đại học sớm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thế giới về chất lượng nguồn nhân lực trình độ quốc tế; thí điểm mô hình đào tạo tài năng theo hướng cá thể hóa cho học sinh khối THPT liên thông lên bậc đại học. Giám đốc nhấn mạnh về việc cần tăng cường nguồn sinh viên giỏi từ ngay trong khối THPT của ĐHQGHN và tạo điều kiện tốt nhất cho các học sinh tiếp cận học bổng quốc tế.

Khẳng định vị trí của ĐHQGHN là trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nhân tài của đất nước, trong nhiều năm qua, ĐHQGHN đã xây dựng và duy trì thành công các chương trình đào tạo học sinh năng khiếu ở bậc phổ thông và sau đó là các bậc đại học và sau đại học theo đúng với sứ mệnh là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất

Trong những năm qua, khối các trường THPT thuộc ĐHQGHN là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước, thể hiện ở số lượng, chất lượng học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế. Có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của các em học sinh là sự đầu tư có chiều sâu của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học ĐHQGHN có tâm huyết, trách nhiệm, vững vàng về chuyên môn. Các trường THPT thuộc ĐHQGHN đã đạt rất nhiều giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.



nước; làm nòng cốt và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Giám đốc Lê Quân cho biết, từ năm học 2024-2025, ĐHQGHN sẽ thí điểm Chương trình ươm mầm tài năng từ bậc THPT tại ĐHQGHN. Trước hết dành cho người học trong khối ĐHQGHN nhằm thu hút được học sinh, sinh viên giỏi, xuất sắc theo học. Ban Đào tạo ĐHQGHN phối hợp các đơn vị liên quan sớm triển khai xây dựng đề án và bắt đầu thực hiện thí điểm từ năm học 2024-2025 trong toàn ĐHQGHN. Chương trình này là hướng đi tiên phong thí điểm mô hình thu hút học sinh giỏi được định hướng nghề nghiệp sớm và tốt nghiệp đại học sớm. Đây cũng là mô hình đang được các quốc gia tiên tiến trên thế giới thực hiện, như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Giảng viên, chuyên gia tại các trường đại học cùng giáo viên các trường THPT cùng tham gia hướng

nh nghiệp sớm cho học sinh ngay từ lớp 10, lớp 11.

Chương trình ươm mầm tài năng từ bậc THPT tại ĐHQGHN, gọi tắt là Chương trình VNU 12+ hướng tới mục tiêu thu hút học sinh giỏi vào học bậc THPT tại ĐHQGHN, tạo nguồn đào tạo nhà khoa học đạt chuẩn quốc tế trong tương lai, đặc biệt các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học cơ bản, góp phần phát triển đội ngũ các nhà khoa học đạt chuẩn quốc tế của ĐHQGHN.

Học sinh tham gia Chương trình VNU 12+ là học sinh THPT hệ chuyên và không chuyên ở các trường THPT thuộc ĐHQGHN, đáp ứng một trong các điều kiện: Đã và đang là thành viên đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển của đơn vị; đoạt giải trong kỳ thi Olympic bậc THPT tại ĐHQGHN môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển của đơn vị; Kết quả học tập đạt mức tốt và có năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

Học sinh THPT tham gia chương trình được ưu tiên xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học của ĐHQGHN trong năm tốt nghiệp THPT nếu tích lũy trước tối thiểu 3 học phần theo đúng Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của nhóm ngành/ngành/chương trình đào tạo trong năm tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh ĐH chính quy của ĐHQGHN cũng như đạt khi phỏng vấn của tiểu ban chuyên môn.

